



คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม
แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่

ปีการศึกษา ๒๕๖๔



โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ





คำนำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID- 19) จึงได้กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ขยายผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปในภาวะฉุกเฉิน

โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ มีความห่วงใยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน จึงได้จัดทำ “คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564” โดยทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน จะได้นำไปใช้ประกอบ และเป็นแนวปฏิบัติที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องปลอดภัย ไม่เสี่ยงและสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา	1
บทที่ 2 บทนำ	5
บทที่ 3 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	12
บทที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	19
บทที่ 5 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ	28
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก เกียรติบัตร	29
สถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid 19 (Thai Stop Covid)	
ภาคผนวก ข หน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉิน	31
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19	
ภาคผนวก ค คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือราชการ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง	33

บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลกะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 โทรศัพท์ 077-379034 โทรสาร 077-379034 e-mail : Kandit54@hotmail.com website : www.kcnd.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี-ชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 43 ไร่



ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์
รูป “มือทั้งสองประคองเทียนอยู่ในเสมาธรรมจักร”

อักษรย่อของโรงเรียน	ก.ด.
สีประจำโรงเรียน	ฟ้า – น้ำเงิน หมายถึง ความก้าวหน้ามั่นคง
เพลงประจำโรงเรียน	เพลงมาร์ชกาญจนาดิษฐ์ (ภูมิใจ-ผูกพัน)
ปรัชญาของโรงเรียน	“โชติ ธิป อนุ ธ โสภโต เสย โย” พิงจุดไฟให้ส่องแสงดีกว่าแข่งความมืด
คติพจน์	รักเกียรติศักดิ์ศรีดีและเก่ง
คำขวัญ	มุ่งวิชา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน	ต้นมะขาม
อัตลักษณ์	สุภาพอ่อนน้อม รุ่มรวยมรดก ร้อยรัดร่วมใจ ใฝ่รักษะสะอาด
เอกลักษณ์	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยาภาศและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดการศึกษา

โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อศึกษาและนำข้อมูล ผลการประเมิน ผลการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายต่าง ๆ มีการประชุมครูและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาวางแผนขับเคลื่อน ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและความจำเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการจัดหาทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2565 โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ท่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ
4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. ครู มีความสามารถ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ผู้เรียน เป็นผู้ที่มี สัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม
10. ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยา เสพติดและอบายมุข
11. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. กระจายโอกาสให้ผู้เรียนในเขตบริการได้เรียนและผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสอนและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
7. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลครูและบุคลากรสถานศึกษา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

จำนวนครูและบุคลากร

บุคลากร	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจำ	ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม	ครูอัตราจ้าง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ปีการศึกษา 2563	2	30	1	2	1	4	1	3

จำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ/เพศ

ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	อันดับ	จำนวนข้าราชการครู		รวม
			ชาย	หญิง	
ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ค.ศ.3		1	1
รองผู้อำนวยการ	รองผู้อำนวยการชำนาญการ	ค.ศ.2	1		1
ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ค.ศ.3	1	4	5
ครู	ครูชำนาญการ	ค.ศ.2	2	11	13
ครู	ครู	ค.ศ.1	1	5	6
ครู	ครูผู้ช่วย		2	4	6
รวม			8	24	32

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ชั้น/เพศ	ชาย	หญิง	รวม	ห้องเรียน
ม.1	101	71	172	5
ม.2	76	62	138	5
ม.3	80	52	132	5
รวมมัธยมต้น	257	185	442	15
ม.4	41	45	86	3
ม.5	26	47	73	3
ม.6	23	42	65	3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า	90	134	224	9
รวมทั้งหมด	347	319	666	24

ข้อมูลอาคารสถานที่

รายการ	จำนวน
อาคารเรียน	3 หลัง
อาคารเรียนชั่วคราว	4 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม	1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 500 ที่นั่ง	1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงาน	2 หลัง
บ้านพักครู	6 หลัง
บ้านพักภารโรง	1 หลัง
ส้วม	4 หลัง
สนามฟุตบอล	1 สนาม
สนามบาสเก็ตบอล	2 สนาม
สนามวอลเลย์บอล	1 สนาม
ลานอเนกประสงค์	1 ลาน

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 24 ห้องเรียน แบ่งเป็น

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน	15	ห้องเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน	9	ห้องเรียน

บทที่ 2

บทนำ

โรคโควิด 19 คืออะไร

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS COV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS COV) เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยเชื้อไวรัสนี้ พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้นได้มีการระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรคโควิด 19

อาการของผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีอาการอย่างไร

อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

โรคโควิด 19 แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร

โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่าน การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการบินสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเชื้อที่ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ เข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก (Feco-oral route) ได้ด้วย

โรคโควิด 19 รักษาได้อย่างไร

ยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มากลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ ต้องสังเกตอาการ ใกล้ชิดร่วมกับการรักษาด้วยการประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้น และยังไม่มียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรคโควิด 19 ได้โดยตรง

ใครบ้างที่เสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด 19

กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกันเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

สถานการณ์โรคโควิด 19

มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศที่มีการระบาดทั้งประเทศจีน ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า เด็กติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ทุกอายุ แต่อุบัติการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ เด็กมักมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว เด็กที่ป่วยเป็นโรคไวรัสโควิด 19 จะมีเชื้อในระบบทางเดินหายใจ บทบาทของเด็กในการเป็นผู้แพร่เชื้อยังไม่ชัดเจน แต่การที่พบเชื้อโคโรนาไวรัส ในทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็ก และยังสามารถพบเชื้อในอุจจาระได้ ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นผู้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

แม้รายงานส่วนใหญ่เด็กมักเป็นผู้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 จากผู้อื่น มีรายงานว่าผู้ป่วยโควิด 19 ที่เป็นเด็กมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตในกรณีโรคอื่นอยู่ก่อน หรือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในระยะหลัง มีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease) บางรายมีอาการช็อคและเสียชีวิต เกิดขึ้นในเด็กที่มีสุขภาพดีมาก่อน เป็นกลุ่มอาการ Hyperinflammatory syndrome ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด 19 รายงานจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา อิตาลีจะเห็นได้ว่า โรคโควิด 19 เป็นโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ความรู้ในด้านอาการ อาการแสดง ความรุนแรงของโรค ยังไม่เป็นที่รู้จักกันยังคงต้องศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่า การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้รวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก จากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน 3,017 ราย เด็ก อายุ 0 - 9 ปี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 เป็นเด็ก อายุ 10 - 19 ปี เป็น ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 น้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ (ข้อมูล ณ 12 พฤษภาคม 2563) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังใน การกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดเทอม จึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเทอม จึงต้องมั่นใจว่า ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้

สถานการณ์ที่กำลังเผชิญเหตุภายในประเทศ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2564) พบว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน 242,058 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 6,087 ราย หายป่วยจำนวน 3,638 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 2,047 ราย และปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 10,227,138 ราย และรายการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด พบว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวนทั้งหมด 777 ราย รายละเอียดดังภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2564												
ลำดับที่	จังหวัด	ณ.ส. - ณ.ค. (ป่วย/ตาย)							รวมป่วย	รวมตาย	อัตราป่วยต่อประชากร	
		2 เม.ส. - 7 เม.ค.	7 เม.ค. - 28 มี.ค.	28 มี.ค. - 29 มี.ค.	30 มี.ค. - 1 ก.ค.	2 ก.ค. - 3 ก.ค.	3 ก.ค.					
	เขตสุขภาพที่ 11	6,730/43	65/2	75	76	74/1	86	82/1	11/1	6,790	48	0.71
1	สุราษฎร์ธานี	1,907/10	14/1	20	25	33	27	14	11	2,055	15	0.63
2	นครศรีธรรมราช	1,455/18	20/1	15	8	13/1	18	33	22/1	1,565	22	1.39
3	ภูเก็ต	720/3	0	3	5	7	4	3	0	745	3	0.94
4	กระบี่	1,009/0	44	23	31	12	24	22/1	0	1,465	4	0.72
5	ตรัง	401	3	1	0	3	3	3	15	430	0	0.00
6	ชุมพร	155/1	2	1	6	1	5	4	0	174	1	0.57
7	พังงา	323/1	0	12	1	2	0	0	3	341	1	0.29

ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสมในเขตสุขภาพที่ 11
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2564)

รายการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน 2,044 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 14 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 1,526 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวน 13 ราย รายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหาร สถานการณ์โควิด 19 ในสถานศึกษา

การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ในสถานศึกษาจำแนกเป็น ระดับสี 5 ระดับสี ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้มและแดง (สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียดกรอบการปฏิบัติตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญ มีดังนี้

กรอบการปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญ ตามเกณฑ์การพิจารณาตามความรุนแรงของผลกระทบของโรคโควิด-19 ระดับประเทศ				
สีขาว	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
<ul style="list-style-type: none"> ✓ มีสถานที่ปิดไม่ได้ ✓ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ✓ แยกตัวปฏิบัติกิจจ ตามเวลาที่กำหนด ✓ ได้รับความปลอดภัย จากการใช้หน้ากาก อนามัย และใช้สบู่ ล้างมือ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ มีสถานที่ปิดไม่ได้ ✓ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ✓ แยกตัวปฏิบัติกิจจ ตามเวลาที่กำหนด ✓ ได้รับความปลอดภัย จากการใช้หน้ากาก อนามัย และใช้สบู่ ล้างมือ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ มีสถานที่ปิดไม่ได้ ✓ ได้รับความปลอดภัย จากการใช้หน้ากาก อนามัย และใช้สบู่ ล้างมือ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ✓ ได้รับความปลอดภัย จากการใช้หน้ากาก อนามัย และใช้สบู่ ล้างมือ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ✓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ✓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ✓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับขาว

กรอบการปฏิบัติ

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด
3. ให้ดำเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ
 - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 - ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัด 17

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100%
- สนามกีฬาากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50% (5000)
- สนามกีฬาากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (2000/1000)
- ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100%
- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100%

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเขียว

กรอบการปฏิบัติ

1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด
2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
3. ให้ดำเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรอง ผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ

- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ใช้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนด
- * ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100%
- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50%/25% (3000/2000)
- สนามกีฬากลางแจ้งในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25%/15% (1000/500)
- ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100%
- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70%
- * ศบค ที่ 8/2563 หรือ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ กำหนด

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเหลือง

กรอบการปฏิบัติ

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

2. ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกำลังกาย

หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ได้แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ
- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ใช้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนด
- * ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ได้แก่ ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับนักเรียน
- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25%/15% (3000/1000)
- สนามกีฬากลางแจ้งในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้
- ขนส่งสาธารณะทางอากาศและ BTS บรรทุกผู้โดยสารได้ 100%
- รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 70%
- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50%

- อื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/2563 หรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นพิเศษ กำหนด

ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับส้ม

กรอบการปฏิบัติ

1. จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด
2. ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ
- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ใช้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด
- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนด
- * ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ/หรือออนแอร์
- ร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ (เว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่าง ๆ)
- ปิดสถานบริการผับบาร์
- ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสดเปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
- สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภทกลางแจ้งและเป็นกีฬาที่ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะเปิดทำการได้

- อื่น ๆ ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 หรือ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นพิเศษ กำหนด

ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับสีแดง

กรอบการปฏิบัติ

- เน้นที่การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
- ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นบุคคลบางประเภท
- ห้ามชุมนุม ตามข้อกำหนดฉบับที่ 2 และ 3
- ห้ามบุคคลใดที่ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจำเป็นตามข้อกำหนดฉบับที่

* ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ/หรือออนแอร์
- ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า
- ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงาน สถานบริการเพื่อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายฯ ที่กำหนด

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษารับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศใกล้เคียง อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนด้านเมียนมากำลังเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุด จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในเขตพื้นที่ของชุมชนและสถานศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอน

ดังนั้น สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา มีดังนี้

1. กลุ่มนักเรียน - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้นเรียน)

สีเขียว - สีเขียว - สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน (พื้นที่สีเขียว) ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

- โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สีเหลือง - สีส้ม - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง (Social distancing)

- มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ
- มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง

สีแดง - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air

บทที่ 3

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศใกล้เคียง ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้นจึงควรกำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ

- มีศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19

- จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร
- จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19

- แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

2. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค

- คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องที่มีการสวมหน้ากาก ล้างมือ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน โรงอาหาร หอพักนักเรียน พื้นที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด

- มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เช่น จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตราการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การดำเนินการเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันในสถานศึกษา

- การปิดสถานศึกษาที่เกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา

- รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ

3. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

- มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
- สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์

ในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน หรือ Onsite 100%

1. ประชุมครู/บุคลากรทำความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน/กระบวนการดูแลตามแผนคู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจ ผู้ปกครอง โดยผ่านครูที่ปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ฉีดวัคซีนครบทุกคน
4. จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site
5. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม มาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มที่ 1 เป็นเลขที่คี่ กลุ่มที่ 2 เป็นเลขที่คู่ โดยเริ่มจากสัปดาห์ที่ 1 ให้กลุ่มที่ 1 มาเรียนก่อนและสลับกับกลุ่มที่ 2 ในสัปดาห์ถัดไป
6. จัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7. ในกรณีห้องเรียนที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและเปิดพัดลมแทน
8. มีมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มข้น ดังนี้
 - 8.1 จัดตั้งจุด/บริเวณคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา วัดอุณหภูมิ (> 37.5° C ถือว่ามีไข้)
 - 8.2 ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน
 - 8.3 เตรียมความพร้อมห้องเรียนต่าง ๆ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
 - 8.4 เตรียมอุปกรณ์การคัดกรองนักเรียนทุกบริเวณที่ใช้ส่วนรวม
 - 8.5 มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อ (สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)
 - 8.6 มีจุดบริการล้างมือครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ถูกคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
 - 8.7 มีการส่งเสริมและตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา
 - 8.8 ชักประวัติเสี่ยง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และบันทึกผลในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ

- กรณี วัดอุณหภูมิกาย < 37.5° C ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันให้ติดสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

- กรณี วัดอุณหภูมิกาย > 37.5° C ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้แยกนักเรียนไว้ในห้องหรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้แจ้งผู้ปกครอง แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสอบสวนโรค และดำเนินการตามคำแนะนำ

9. มีมาตรการประจำจุดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน ดังนี้

9.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องดนตรี

- 1) จัดโต๊ะ เก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน การใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษาโดยยึดหลัก Social distancing

- 2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน เน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา

- 3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

- 4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครูประจำทุกห้องเรียน

- 5) มีการทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้และอุปกรณ์ที่สัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ของใช้ร่วมกัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเที่ยงหรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง

9.2 ห้องสมุด

- 1) จัดโต๊ะ-เก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน

- 2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู-หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

- 3) มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครู บรรณารักษ์ นักเรียน และผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้าด้านหน้าและภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ

- 4) ทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือ เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช่น ตอนเช้าก่อนให้บริการและช่วงพักเที่ยง

- 5) จำกัดจำนวนคนและเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา

9.3 ห้องประชุม หอประชุม

- 1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้งดร่วมประชุมและแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที
- 2) จัดโต๊ะ-เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน
- 3) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา
- 4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายในอาคารหอประชุม บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุมอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- 5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม
- 6) ทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
- 7) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี ถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู-หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

9.4 ห้องน้ำ/ห้องส้วม

- 1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น ไม้คีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรคที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนำมาเปลี่ยน หลังทำความสะอาด
- 2) การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- 3) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยง หน้ากากผ้า เสื้อกันฝนหรือผ้าอย่างกันเปื้อน รองเท้ายางหุ้มสูงถึงหน้าแข้ง และใช้อุปกรณ์ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปพักไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน

9.5 ห้องพักครู

- 1) จัดโต๊ะ-เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร คำนึงถึงสภาพห้องและขนาดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด
- 2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
- 3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู-หน้าต่าง งดใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู-หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
- 4) มีการทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณ ประตูทางเข้าและภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง

9.6 ห้องพยาบาล

1) จัดให้มีครูหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอ ผู้ปกครองมารับ

2) มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับ นักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

3) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน

4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและ ภายในห้องพยาบาลอย่างเพียงพอ

10. จัดประชุมรับส่งนักเรียน/ตรวจคัดกรองเบื้องต้น/จัดทำทะเบียนรถรับส่ง/มีมาตรการก่อน นักเรียนขึ้นรถรับส่ง

11. จัดประชุมผู้ประกอบการโรงอาหาร/จัดทำทะเบียนแม่ค้า/ตรวจคัดกรองเบื้องต้น

12. มีการเยี่ยมบ้านออนไลน์

13. ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ



ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ร่วมกับกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนกะแตะ ร่วมดูแล ให้คำแนะนำและติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

**แนวปฏิบัติสำหรับกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์**

กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด

- 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
- 2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกวัน หากพบว่า มีเด็กที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
- 3) ให้เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย

กิจกรรมเมื่อมีการระบาด

- 1) ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน
- 2) เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-site เป็นรูปแบบ Online
- 3) ผู้รับผิดชอบติดตามอาการนักเรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและประเมินสถานการณ์ต่อไป
- 4) โรงเรียนประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ภายในพื้นที่ โรงพยาบาลกาญจนาดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนาดิษฐ์ และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่อให้ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยง
- 5) โรงเรียนติดตามและรายงานผลต่อภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

บทที่ 4

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ สงขลา ว่านนักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)

ทำไมต้องเปิดเรียน

การหยุดชะงักของการเรียนการสอน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กกลุ่มเปราะบาง หากหยุดเรียนนาน แนวโน้มจะกลับคืนสถานศึกษาก็ยิ่งลดลง เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มออกจากสถานศึกษาสูงกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวร่ำรวยเกือบห้าเท่าการออกจากระบบการศึกษาเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครุภักในวัยรุ่น และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งปัญหา ความรุนแรงและการคุกคามอื่น ๆ นอกจากนี้ การปิดสถานศึกษา ยาวนานมาก ทำให้บริการสุขภาพที่สำคัญต่าง ๆ ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานต้องหยุดชะงักด้วย เช่น การฉีดวัคซีน การประเมินภาวะโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน และการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ทำให้นักเรียนเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและไม่ได้ทำกิจกรรมประจำวัน ตามปกติ ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ เด็กในพื้นที่เฉพาะ หรือพื้นที่ห่างไกล เด็กที่ถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน ชนกลุ่มน้อยและเด็กในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การเปิดเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมทุกประการสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษาและผู้ปกครอง

ควรเปิดเรียนเมื่อไหร่ ที่ไหนและสถานศึกษาใดบ้าง

การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดภาคเรียน ควรพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งข้อควรพิจารณาด้านสาธารณสุขโดยรวมบนพื้นฐานของการประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหลักฐานจากภาคส่วนต่าง ๆ และบริบทเฉพาะรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม การวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของมาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ บริบทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเปรียบเทียบกับ การจัดการเรียนการสอนทางไกล และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของการเปิดสถานศึกษา รวมทั้งหลักฐานซึ่งยังไม่ได้สรุปแน่ชัด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของการติดเชื้อกับการเข้าเรียน ประกอบด้วย

1. การเรียนการสอนในห้องเรียนจำเป็นเพียงใดต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ที่ต้องการ (ความรู้พื้นฐาน ความรู้ถ่ายทอดได้ความรู้ดิจิทัล ความรู้เฉพาะสาขาอาชีพ) โดยตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับครูในการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กเล็กและการพัฒนา ทักษะพื้นฐาน

2. ความสามารถในการเข้าถึงและความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกลที่มีคุณภาพมีมากน้อยเพียงใด (ทั้งในด้านผลการเรียนรู้ และความเหมาะสมกับกลุ่มอายุต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มเด็กด้อยโอกาส)

3. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในปัจจุบัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมจะยั่งยืนเพียงใด หากผู้ดูแลเด็กได้รับแรงกดดันในครอบครัวและปัจจัยเชิงบริบทอื่น ๆ

4. ผู้ดูแลเด็กมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกคุกคามและการใช้ความรุนแรงทางเพศในโลกออนไลน์ เมื่อเด็กเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่

5. จุดเปลี่ยนผ่านสำคัญบนเส้นทางของการศึกษา (ความพร้อมในการเข้าเรียน การสำเร็จ ชั้นประถมศึกษาและเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา หรือการสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาและเรียนต่อระดับอุดมศึกษา) ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคอย่างไร และมีมาตรการตอบสนองอย่างไร

6. ครูและบุคลากรสถานศึกษา มีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไปมากน้อยเพียงใดและมีความพร้อมและสามารถดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดหรือไม่

7. การที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนในสถานศึกษา มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กหรือไม่ เช่น ความเสี่ยง ด้านความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชายและเด็กหญิง

8. การปิดสถานศึกษาเป็นอุปสรรคต่อโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ สถานศึกษามีบริการให้กับนักเรียนหรือไม่

9. การที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนในสถานศึกษาส่งผลกระทบต่อด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างไร สถานศึกษามีศักยภาพเพียงใดในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (จำนวนนักเรียนต่อขนาดของห้องเรียน) สิ่งอำนวยความสะดวกและแนวปฏิบัติ ด้านน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย เป็นต้น

10. สมาชิกของสถานศึกษามีโอกาสติดต่อสัมผัสกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว มากน้อยเพียงใด และหากมีโอกาสติดต่อสัมผัสสูง สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเพียงพอเพื่อลดโอกาส ดังกล่าวลงหรือไม่

11. สมาชิกของสถานศึกษาเดินทางไป - กลับ อย่างไร

12. ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีอะไรบ้าง โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางระบาดวิทยา ศักยภาพด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ความหนาแน่นของประชากร การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีและการเว้นระยะห่างทางสังคม การวิเคราะห์คุณประโยชน์และความเสี่ยงโดยคำนึงถึงบริบทเฉพาะจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถ

12.1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 และความรุนแรงของโรคในประชากรวัยเรียน

12.2) สถานการณ์และการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

12.3) บริบทและความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา

12.4) การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน หากสถานศึกษาปิดและความจำเป็นที่จะต้องเปิดสถานศึกษา อย่างน้อยเป็นบางส่วนให้แก่ นักเรียนที่ผู้ปกครองทำงานในภาคส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์โรคหรือบริการสาธารณสุขที่จำเป็นของประเทศ

13. หากเป็นไปได้ควรมีเวลาอย่างน้อย 14 วัน ระหว่างแต่ละระยะ (phase) ของการยกเลิกข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการติดตามผลและวางแผนปรับมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Preparation before reopening)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิดจากสถานการณ์ โควิด 19 มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาส การติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรมีการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

ซึ่งองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์การภาคี ได้เสนอ กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย การเรียนรู้การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สุขภาพและการคุ้มครองนโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (คบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยจากการ ลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่



แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขดำเนินการต่อไป

หลักปฏิบัติในการของกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

- 1) **คัดกรอง (Screening)** : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
- 2) **สวมหน้ากาก (Mask)** : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
- 3) **ล้างมือ** : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ (Hand Washing) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- 4) **เว้นระยะห่าง**: เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ของสถานที่
- 5) **ทำความสะอาด** : เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ (Cleaning) โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง และ หลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
- 6) **ลดแออัด (Reducing)** : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเลื่อนเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด

เพื่อให้แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดประโยชน์ และมีผลกระทบในทางที่ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
2. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องพร้อมบทบาทหน้าที่
3. ทบทวน ปรับปรุง ซ่อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ (Emergency operation for infectious disease outbreaks)

4. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

5. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองติดเชื้อโรคโควิด 19

6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อและจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย

7. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัดให้มีการเรียนทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social Media โดยติดตามเป็นรายวันหรือสัปดาห์

8. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากรหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

9. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกักตัว

10. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงลิ้น ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น

4. สื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย โรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนมากเพื่อลดความแออัด

5. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน

6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวันและกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อย ๆ

7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัวหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร

8. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้สึกรส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือตราป้อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว

9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมีพฤติกรรม ดุดันหรือกีดเลื้อบ ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าสู่ข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคมของนักเรียน เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป

10. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง คือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”

11. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาดของ โควิดโควิด 19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น

12. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 เป็นบทบาทสำคัญ อาจจะสร้างความเครียด วิตกกังวล ทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวตนเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง พังค้ำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้สึก รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังการใช้งาน

4. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจขวด ควรแยกเฉพาะตนเองและทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น

5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธี 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 นาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วมหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็นรวมถึงการล้างสุขนียส์ที่ดีเมื่อกลับถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิวระหว่างเดินอยู่บนรถ

7. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่สถานศึกษา

8. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19

9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด

10. กรณีที่นักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าต่อการเรียนสม่ำเสมอ ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดที่บ้าน

11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปต่ออาการป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่ผู้เรียน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้

2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ใช้ไปเล่นกับผู้อื่น ให้พักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ำแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า

4. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลให้บุตรหลานล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหารหลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็นและล้างสุขนียส์ที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน และเมื่อถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่

5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่และผัก ผลไม้ 5 สี และควรจัดกล่อง (box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีไม่ได้กินอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายอย่างน้อย 10 นาทีทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน

6. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค 19 สถานที่แออัดที่มีคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

7. กรณีมีการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น ทำการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น

แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหารและผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้สึก ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน-หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายของอาหารหลังสัมผัสสิ่งสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก หากไม่จำเป็น
4. ขณะปฏิบัติของผู้ประกอบอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ่ากันเปื้อนถุงมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
5. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบอาหาร ห้ามใช้มือจับอาหารพร้อมกินโดยตรง และจัดให้แยกกัน ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงในบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร
6. จัดเตรียมอาหารให้ครบ 5 หมู่ และผลไม้ 5 สี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกินภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าวให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือด แล้วนำมาเสิร์ฟใหม่ กรณีที่ไม่สามารถจัดเตรียมเวลาสำหรับนักเรียนในมือกลางวันให้จัดเตรียมอาหารกล่องแทนและทานที่โต๊ะนักเรียน
7. ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเกษียณฯ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ่าแยกกันเปื้อน รองเท้ายางหุ้มแข้ง
8. การเก็บขยะ ควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ถุงขยะปิดถุงให้มิดชิด และนำไปรวบรวมไว้ที่ขยะ
9. ปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ และเมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงโรคโควิด 19 กรณีเกิดการระบาด

กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา

นิยามเหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา

- 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ
- 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- ผู้ที่เรียนร่วมห้อง หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน
 - ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร มากกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
 - ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
- 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง
 - 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย
 - 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ

กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด

- 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
- 2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า มีเด็กที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่

กิจกรรมเมื่อมีการระบาด

- 1) ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน
- 2) สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา โดยใช้ Handheld thermometer และดำเนินการ ตามแผนผัง
- 3) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเชื้อ
- 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI
- 5) เมื่อเปิดเทอม ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการให้พิจารณาความเสี่ยงเพื่อคัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล
- 6) ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด

บทที่ 5

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในวงกว้าง โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แนวคิด Good HEALTH เป็นกรอบสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลดีใน 6 ด้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวางแผนแนวทางและอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมวางแผน และกำหนดวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อันเกิดจากโรคระบาดครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูล เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและมาตรการ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน กรอบสำหรับการขับเคลื่อนดำเนินงานใน 6 ด้าน ประกอบด้วย

H : Health Care การบริการด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในการป้องกัน (Prevention) การค้นหาผู้ป่วย (Detection) และการดูแลรักษาผู้ป่วย (Response)

E : Economics Problem Solving การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

A : Adaptation การปรับตัวเพื่อการอยู่รอด มุ่งประเด็นด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร : Food Security

L : Law Enforcement การบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

T : Technology การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน

H : Help and Support การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID -19 นอกจากนี้โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ได้มีการประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษามีการประสานและร่วมมือกับโรงพยาบาลกาญจนาดิษฐ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ภาคผนวก ก

เกียรติบัตรสถานศึกษา

สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid 19 (Thai Stop Covid)



กระทรวงศึกษาธิการ
MINISTRY OF EDUCATION

สถานประกอบการ สถานศึกษา
สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
กาญจนาดิษฐ์

ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผ่านมาตรฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

(นางสาวอมรวิมล โง้วเพชร)

มอบให้ ณ วันที่ 10/06/2021



รับคำแนะนำจาก อสังการังโปรแกรมอนามัย

การรับรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10/06/2021 ถึง 10/06/2022 (กรุณาพิมพ์ใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นชัดเจน)

ภาคผนวก ข
หน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉิน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

หน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉิน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

ลำดับ	หน่วยงาน	เบอร์ติดต่อ
1	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1669
2	กรมควบคุมโรค สอบถามเรื่องโควิด 19 หรือรับแจ้งเหตุผู้ที่มีอาการป่วย เข้าเกณฑ์สงสัย รวมไปถึงประสานงานโรงพยาบาล โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง (For foreigner call 0-9684-7820-9)	1422
3	ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับโควิด 19 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง	1111
4	กรมการแพทย์สายด่วนให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และโรคหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน สถาบันทรวงอก กรมการแพทย์ โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง	1668
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	077-272784
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์	077-379082
7	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	077-244518
8	เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์	077-379365
9	สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์	077-3-9079
10	โรงเรียนกาญจนดิษฐ์	077-379034

ภาคผนวก ค

คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือราชการ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 3041

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๓๐๔๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๗๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ ๒๕ ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดแคมป์คนงาน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้คนงานจำนวนมากอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการเคลื่อนย้ายของคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่ที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่ ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมถึงเฝ้าปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจ สอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ขอให้ตรวจ สอบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้โดยจะเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มนี้แยกเหล่านี้นอกจากเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยทันที ทั้งการรายงานทางโทรศัพท์ หากแอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สะดวกและรวดเร็ว ขอให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทั้งในโรงเรียน และในพื้นที่ใกล้เคียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แฉล้มเกษ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๕๕๗๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๖๔ ๕๕๗๑

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/ว๒๐๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
 ๑๒๖ / ๒๓ ถนนอำนาจ ตำบลมะขามเตี้ย
 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนنامهเพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/ว๒๐๕๓
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ ๒๕ ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดแคมป์คนงาน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้คนงานจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยทางที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆ ด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนไหวของคนงานที่กลับภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่ที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่ ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายในพื้นที่ หากกรณีเช่นนี้ขอเฝ้าระวังขอว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัว หรือญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้คือและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรณีสถานศึกษามีบุคลากรและนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษารายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย ภัคศิริ)

ขอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ประกาศโรงเรียนกาญจนดิษฐ์
เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564



ประกาศโรงเรียนกาญจนดิษฐ์
เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

.....

ตามที่โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติ (Onsite) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่ยุติลงและยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จึงประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนในรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หากมีการเรียนเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

(นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ประกาศโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์
เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2



ประกาศโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์
เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

.....

ตามที่มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ(On Site) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ยุติลงและยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ จึงประกาศขยายเวลาเปลี่ยนให้นักเรียนทุกระดับชั้นในรูปแบบออนไลน์ (On Line) จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ช่วงเช้า : การเดินทางเข้าโรงเรียน

01

- ประตูทางเข้าในช่วงเช้า ใช้ประตูหน้าโรงเรียนเพียงประตูเดียว
- ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งเข้ามาในโรงเรียน)

02

- ยานพาหนะ จอดในพื้นที่ให้จอดเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้จอดหน้าประตูและริมรั้วเด็ดขาด)
- ารรับส่งนักเรียน ขอความร่วมมือในมาตรการป้องกัน เรื่องความสะอาดและพื้นที่นั่ง

03

- การเข้าโรงเรียนของนักเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face shield สวมทับอีกชั้น ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
- รับการตรวจวัดอุณหภูมิ / คัดกรองการเดินทาง จากครูเวรประจำวัน (กรณีนักเรียนมีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โรงเรียนจะประสานผู้ปกครองให้รับกลับทันที)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ประจำปีการศึกษา 2564

การปฏิบัติตนในโรงเรียน

01

- **การเรียนชั้นเรียน**
 - นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่าง
 - นักเรียนทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่ก่อนขึ้นอาคารเรียน และหลังหมดชั่วโมงเรียน
 - นักเรียนไม่เล่นหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสตัวกัน และงดกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างแออัด
 - งดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่าง ประตู หรือใช้พัดลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทและปลอดโปร่ง
 - นักเรียน ม.1-ม.2 เริ่มเรียน 08.30 น. พักลกลางวัน 11.00-12.00 น. เลิกเรียน 15.30 น.
 - นักเรียน ม.3-ม.6 เริ่มเรียน 08.30 น. พักลกลางวัน 12.00-13.00 น. เลิกเรียน 15.30 น.

02

- **รูปแบบการจัดการเรียนการสอน**
 - จัดการเรียนการสอนแบบแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม (เลขคู่ เลขคี่) มาเรียนแบบอาทิพย์ เว้นอาทิพย์ ในกลุ่มที่เรียนไม่ได้มาโรงเรียนให้ผสมผสานระหว่างการเรียน Online และ Onhand
 - นักเรียนใช้อุปกรณ์มือถือ / Notebook ในการใช้งานได้ทุกที่บริเวณรอบโรงเรียน
 - ห้องเรียนแต่ละห้อง จะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน จัดให้นักเรียนนั่งตามเลขที่ วนเป็นรูปตัวยู
 - จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1-2 เมตร และทำความสะอาดหลังเลิกเรียนทุกวัน

การปฏิบัติตนในโรงเรียน (ต่อ)

03

• การรับประทานอาหารกลางวัน

- นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เวลา 11.00-12.00 น.
- นักเรียนชั้น ม.3-ม.6 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร เวลา 12.00-13.00 น.
- นักเรียนทุกคนต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
- นักเรียนทุกคนต้องมีแก้วน้ำส่วนตัว ไม่ใช้ปะปนกับผู้อื่น

04

• การดำเนินการด้านอาคารสถานที่

- ห้องเรียน : หลังเลิกเรียนจะมีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ทุกวัน
- ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ : หลังการใช้งาน จะมีการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ทำความสะอาดราวจับ บันได และสถานที่ที่ใช้งานร่วมกัน

ช่วงเย็น : หลังเลิกเรียน

01

• การเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน

- นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน และที่ผู้ปกครองมารับ ให้ออกทางประตูด้านหน้าโรงเรียน (ทางทิศเหนือ) เท่านั้น
- นักเรียนที่มาด้วยรถรับส่ง ให้นักเรียนรอบบริเวณด้านข้างหอประชุม และรถรับส่งออกทางประตูสอง (ทางทิศใต้) เท่านั้น

02

• การประสานงาน

- หากนักเรียนไม่มารอ ณ จุดนัดหมาย ให้ผู้ปกครองประสานครูเวร หรือครูประจำชั้น เพื่อประกาศติดตามนักเรียน

หมายเหตุ

- ❖ หากนักเรียนมีไข้หรือ เจ็บป่วยใด ๆ ให้นักเรียนหยุดเรียน ห้ามนักเรียนที่ป่วยมาโรงเรียน ให้ความสาคัญกว่าจะหายเป็นปกติ
- ❖ หากนักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงให้หยุดกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
- ❖ กิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียนประจำของตนเอง เพื่อลดการแออัด